



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๒๗

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
อายุต่ำกว่า 3 ปี

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๗๗๖  
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ  
“แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี” ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ  
ครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการ  
ดูแลและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและ  
การเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยสามารถ  
ดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หน่วยงาน  
ภายใน” หน่วยงาน “กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น” เมนู “E-Book” เรื่อง “แนวทางการ  
อบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี” หรือ ทางเว็บไซต์กรมอนามัย  
[http://nich.anamai.moph.go.th/ebook/ebook\\_๑๔๐๓๖๑](http://nich.anamai.moph.go.th/ebook/ebook_๑๔๐๓๖๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชีพ กิจพิทักษ์)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๒



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๑๑๗๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
อายุต่ำกว่า ๓ ปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ “แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กในการดูแลและจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี รวมถึงเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันทางวิชาการในด้านปฐมวัย ระหว่าง ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า “แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี” จะเป็นประโยชน์กับครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี จึงขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น” เมนู “E-Book” เรื่อง “แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี” หรือ ทางเว็บไซต์กรมอนามัย [http://nich.anamai.moph.go.th/ebook/ebook\\_140361](http://nich.anamai.moph.go.th/ebook/ebook_140361)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๑-๔๑๖ โทรสาร ต่อ ๔๑๘